



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ระหว่างวันอังคารที่ ๒๑ - วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ -
๑๖.๓๐ น. ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นเพื่อเข้ารับการประเมินด้านผลงานตามองค์ประกอบ
และตัวชี้วัดที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด จำนวน ๗ ราย ตามบัญชีรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้ และประกาศให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทราบดังนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นนี้
คณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงตามที่ผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกได้แจ้งและยื่นเอกสารไว้ในการสมัคร และผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรง
ตามประกาศรับสมัคร โดยได้พิจารณาจากประวัติและประสบการณ์ และพิจารณาจากความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของวิสัยทัศน์การเป็นศึกษานิเทศก์ที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เขียนและยื่นเอกสารไว้ใน
การสมัคร กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศ
รับสมัครและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ทั้งนี้หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคำสั่ง
บรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ตลอดจนอาจถูก
ดำเนินการทางวินัย

๒. จะดำเนินการประเมินด้านผลงานตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดที่กำหนด ระหว่าง
วันศุกร์ที่ ๘ - วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๓. จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน ภายในวันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม
๒๕๖๕ โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแยกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และทาง
เว็บไซต์ <http://www.mpeo.go.th>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นายชนะศักดิ์ ทันธิมา

ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

ที่	เลขรหัส ประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา			
๑	๔๔ ๒ ๐๐๑	นางสาวธีรนนท์ ปัทม	
๒	๔๔ ๒ ๐๐๒	นายวิระ โพนทัน	
๓	๔๔ ๒ ๐๐๓	นางกัลยณัญญ์ สุวรรณไตรย์	
๔	๔๔ ๒ ๐๐๔	นางนิรัตติสัย ธรรมศิลป์	
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา			
๑	๔๔ ๑ ๐๐๑	นางสายฝน เอนกนวล	
๒	๔๔ ๑ ๐๐๒	นายธนวัฒน์ ปากหวาน	
๓	๔๔ ๑ ๐๐๓	นางสุตานันท์ ปางชาติ	

